

TIỀN HẢI

Khẩn trương, quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19 tại thôn Lạc Thành Nam

Để bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, ngày 6/8, huyện Tiên Hải đã tiến hành phong tỏa 34 hộ dân với 115 nhân khẩu tại khu dân cư số 7, thôn Lạc Thành Nam, xã Tây Ninh - nơi trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là bệnh nhân số 714 có lưu trú và tiếp xúc với nhiều người dân.

Ông Hoàng Việt Huy, Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Hải cho biết: Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, liên quan trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là bệnh nhân số 714, địa chỉ quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đi du lịch cùng gia đình từ Đà Nẵng về Hà Nội ngày 17/7. Chiều ngày 25/7 bệnh nhân cùng vợ đi xe gia đình về nhà bố vợ tại thôn Lạc Thành Nam, xã Tây Ninh. Đây là ca nhiễm bệnh khá phức tạp, đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người. Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện đã họp khẩn, chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện phối hợp với Trạm y tế xã Tây Ninh và UBND xã về gia đình giám sát và điều tra thông tin cá nhân. Qua rà soát, có 15 trường hợp F1 và hơn 50 trường hợp F2 liên quan đến bệnh nhân số 714. Hiện những trường hợp F1 và một số người liên quan đã được cách ly, theo dõi sức khỏe và lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, trong đó 7 trường hợp F1 đã được cách ly, theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Phổi Thái Bình và có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính. Ngay trong ngày 6/8, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết

Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại cuộc họp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện, UBND huyện Tiên Hải đã tiến hành phong tỏa 34 hộ dân với 115 nhân khẩu tại khu dân cư số 7, thôn Lạc Thành Nam. Để bảo đảm lệnh phong tỏa, cách ly theo đúng quy định, huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với xã Tây Ninh triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lập 3 chốt ứng trực 24/24 giờ ở những vị trí trọng yếu, đặc biệt tập trung tại cửa ngõ vào khu dân cư nơi bệnh nhân số 714 đã lưu trú. Cùng với đó, thành lập 2 đội phản ứng nhanh tuần tra các trục đường tiếp giáp khu dân cư để kiểm soát việc đi lại của người dân, 1 đội y tế, 1 tổ hậu cần phục vụ nhu yếu phẩm cho 34 hộ dân khu vực bị phong tỏa. Hiện chính quyền xã Tây Ninh đang thực hiện tốt các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Tiên Hải về thực hiện các biện pháp bảo đảm y tế, an ninh trật tự và công tác hậu cần phục

vụ người dân trong khu vực bị phong tỏa. Ngoài 10kg gạo/hộ dân do tỉnh hỗ trợ, để bảo đảm cung ứng kịp thời các mặt hàng thực phẩm và vật dụng thiết yếu phục vụ đời sống của bà con trong thời gian phong tỏa, huyện Tiên Hải đã xây dựng kế hoạch chi đạo xã Tây Ninh cung cấp rau xanh, thịt, cá theo định lượng và bảo đảm an toàn thực phẩm để các hộ dân sinh hoạt bình thường. Ông Phạm Đức Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Tây Ninh cho biết: Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, xã Tây Ninh đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn chỉ đạo các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy hiệu quả của Đài Truyền thanh xã trong truyền thông y tế để người dân địa phương thực hiện phong tỏa khu dân cư số 7, thôn Lạc Thành Nam. Xã yêu cầu các quán ăn, giải khát, cơ sở kinh doanh karaoke tạm thời đóng cửa. Tuyên truyền nhân dân hạn chế đi ra ngoài, thường xuyên rửa tay sát khuẩn; nắm chắc tình hình dịch Covid-19 tại địa phương, bình tĩnh, không hoang mang, lo lắng; không cần phải

mua hàng tích trữ; tin tưởng vào các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 của các cấp, ngành, địa phương. Đối với những người dân thuộc diện cách ly cần nêu cao tinh thần trách nhiệm với bản thân và xã hội, tự giác, tự nguyện vượt qua những bất tiện, khó khăn trong thời gian cách ly. Ghi nhận tại khu dân cư số 7, thôn Lạc Thành Nam, tại đây lực lượng an ninh được chia làm 3 chốt trực, mỗi chốt từ 9 người trở lên, hoạt động 24/24 giờ. Ông Đỗ Thanh Sơn, tổ trưởng chốt 3 cho biết: Với tinh thần "Chống dịch như chống giặc", các lực lượng được huy động tham gia chốt trực tại khu vực cách ly đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch về ứng xử văn hóa, thực hiện đúng các quy định liên quan khi làm nhiệm vụ. Lương thực, thực phẩm được để đúng nơi quy định, thông báo bằng loa cho người dân trong khu vực bị phong tỏa ra tiếp nhận. Các hộ dân đều được tuyên truyền, giải thích hợp tác khi thực hiện cách ly theo quy định. Ông Tô Kim Huy, thôn Lạc Thành Bắc chia sẻ: Khi 34 hộ dân trong khu dân cư số 7, thôn Lạc Thành Nam thực hiện lệnh phong tỏa, người dân xã Tây Ninh chúng tôi rất ý thức trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 như hạn chế đi ra ngoài, thường xuyên đeo khẩu trang, chấp hành nghiêm các quy định về giãn cách xã hội tại địa phương để bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả. Để chung tay phòng, chống dịch Covid-19 tại xã Tây Ninh, các cấp, ngành, đoàn thể của huyện Tiên Hải đã có nhiều việc làm thiết thực hỗ trợ địa phương. Anh Trần Văn Linh, Bí thư Huyện đoàn Tiên Hải cho biết: Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, sáng ngày 7/8, Đoàn Thanh niên huyện đã phối hợp với các cơ quan, đoàn thể, đơn vị tổ chức tặng quà cho xã Tây Ninh nhằm góp phần vào công tác phòng, chống dịch. Trong đó, Huyện đoàn trao tặng 500 khẩu trang y tế, 60 mũ chống giọt bắn và nhu yếu phẩm như nước uống, mì tôm, áo mưa trị giá trên 7 triệu đồng.



Ngành chuyên môn tổ chức phun hóa chất khử trùng tại khu dân cư số 7, thôn Lạc Thành Nam, xã Tây Ninh (Tiên Hải).

HUNG HÀ

Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19



Lực lượng chức năng của xã Phúc Khánh (Hung Hà) nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Sau khi trên địa bàn huyện xuất hiện ca dương tính với SARS-CoV-2, các địa phương ở Hung Hà, nhất là những xã giáp ranh với xã Hòa Tiến - địa phương có bệnh nhân Covid-19 đã khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Xã Phúc Khánh có 6 thôn với trên 5.800 nhân khẩu. Là địa phương có thôn tiếp giáp với thôn Bùi, xã Hòa Tiến nên ngay từ ngày 1/8 xã Phúc Khánh đã họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Ông Cao Xuân Lệ, Chủ tịch UBND xã cho biết: Từ ngày 1/7/2020 đến nay, toàn xã có khoảng 20 người đi từ tỉnh ngoài về. Các trường hợp này đều được địa phương rà soát và quản lý chặt chẽ. Ngoài ra, trên địa bàn có 1 trường hợp có liên quan đến bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 đã được cho đi lấy mẫu xét nghiệm và tổ chức ký cam kết cách ly tại nhà. Bên cạnh đó, có 1 trường hợp đi sang địa bàn thôn Bùi, xã Hòa Tiến về cũng đã được quản lý, theo dõi cách ly chặt chẽ. Xã Phúc Khánh đã thành lập tổ phản ứng nhanh gồm 4 người và kiện toàn 6 tổ tự quản ở 6 thôn. Riêng tại thôn Khổng và thôn Sồi 2, các lực lượng trong xã cùng với lực lượng của thôn trực 24/24 giờ tại 2 chốt kiểm soát bảo đảm không cho người qua lại giữa hai xã. Ông Vũ Ngọc Tuấn, Trưởng thôn Khổng, xã Phúc Khánh cho biết thêm: Toàn thôn có 450 nhân khẩu, là thôn tiếp giáp với thôn Bùi, xã Hòa Tiến nên chúng tôi thành lập tổ tự quản, thay nhau

trực 24/24 giờ từ ngày 2/8. Bên cạnh đó, chúng tôi tăng cường tuyên truyền để nhân dân trong thôn nâng cao nhận thức và chủ động phòng dịch bệnh. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại xã Phúc Khánh còn nhận được sự tham gia tích cực của cán bộ và nhân dân địa phương. Điển hình như gia đình chị Nguyễn Thị Nga, chủ hiệu thuốc ở thôn Khánh Mỹ đã ủng hộ 5.000 khẩu trang phát cho các tiểu thương tại chợ Khánh Mỹ, ngoài ra còn ủng hộ vật tư y tế phòng dịch cho Trạm Y tế xã, UBND xã Phúc Khánh và chốt kiểm soát dịch bệnh của thôn Bùi, xã Hòa Tiến. Hiện nay, xã Phúc Khánh đã tổ chức ký cam kết với 24 hộ kinh doanh trên địa bàn, nhìn chung các hộ chấp hành nghiêm chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch. Là địa bàn giáp xã Hòa Tiến nên sau khi có thông báo về trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại xã Hòa Tiến, xã Tân Tiến đã khẩn trương, chủ động phòng, chống dịch lây lan. Ông Lê Gia Tứ, Chủ tịch UBND xã chia sẻ: Ngay khi có thông báo xã Hòa Tiến có ca bệnh Covid-19, xã đã họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch đồng thời kiện toàn các tổ tự quản, thành lập tổ phản ứng nhanh. Do địa phương có 2 lối đi giáp với xã Hòa Tiến nên đã thành lập 2 chốt kiểm soát dịch, mỗi chốt 5 người, trực 3 ca/ngày. Xã cũng tăng cường tuyên truyền về tình hình dịch bệnh để nhân dân nắm bắt được, không hoang mang, lo lắng, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Toàn xã có hơn

100 hộ kinh doanh trong chợ của xã nên hàng ngày tổ phản ứng nhanh đều đi tuyên truyền, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang. Bên cạnh đó, tiến hành vận động, tổ chức cho 9 hộ kinh doanh ký cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Các đến trong xã đã tạm dừng việc đón khách. Hướng ứng công tác phòng, chống dịch, chính quyền và người dân xã Tân Tiến còn ủng hộ lương thực, thực phẩm cho chốt kiểm soát dịch ở thôn Bùi, xã Hòa Tiến. Ngoài xã Phúc Khánh và xã Tân Tiến, các xã, thị trấn trong huyện Hung Hà cũng đã và đang triển khai đồng bộ các biện pháp, thực hiện nghiêm chỉ đạo của tỉnh, huyện trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tính đến 16 giờ ngày 4/8, toàn huyện Hung Hà có 242 người ở 35 xã, thị trấn đi từ vùng dịch về địa phương; trong đó 89 người đã hết thời gian theo dõi cách ly tại nhà 14 ngày, 4 người theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa Hung Hà. Trong ngày 4/8, trên địa bàn huyện ghi nhận 7 trường hợp đi từ vùng dịch về địa phương. Các trường hợp này đã cam kết cách ly tại nhà và được theo dõi sức khỏe hàng ngày. Cấp ủy, chính quyền các cấp cùng các ban, ngành của huyện đang tích cực chỉ đạo, đôn đốc các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, nhất là việc điều tra, giám sát, khai báo y tế, tư vấn cách ly, bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả cao.

MAI THƯ

Bảo đảm tuyệt đối an toàn kỳ thi tốt nghiệp THPT

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo đang tích cực phối hợp với ngành Y tế khẩn trương xây dựng kịch bản phòng, chống dịch trước, trong và sau kỳ thi tốt nghiệp THPT nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn sức khỏe cho thí sinh và cán bộ làm thi tại 33 điểm thi. Ngày 4/8, Bộ Y tế ban hành công điện gửi sở y tế các địa phương về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. Theo đó, các sở y tế cần bố trí nhân lực, trang thiết bị, hóa chất và chỉ định cơ sở y tế tham gia thực hiện công tác chuyên môn gồm: phối hợp rà soát, phân loại toàn bộ học sinh tham gia kỳ thi để có phương án phù hợp; hướng dẫn bảo đảm vệ sinh khử khuẩn, chuẩn bị phòng cách ly y tế tạm thời tại các điểm thi; bố trí kịp thời tại điểm thi để sơ cấp cứu, xử lý đối với các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khô

ngay trong thời gian diễn ra kỳ thi. Cùng ngày, Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức về phương án tổ chức thi trong tình hình hiện nay, theo đó các địa phương thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 lùi thời gian tổ chức kỳ thi vào thời điểm thích hợp; các địa phương còn lại tổ chức kỳ thi theo kế hoạch, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Y tế Thái Bình đã thống nhất một số phương án để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho thí sinh và cán bộ làm thi trong kỳ thi năm nay. Ông Nguyễn Viết Hiến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, Thái

Bình có hơn 19.500 thí sinh dự thi và được bố trí tại 33 điểm thi. Theo kế hoạch, ngành Giáo dục sẽ huy động 2.550 cán bộ coi thi và phục vụ kỳ thi cùng 130 cán bộ của 2 trường đại học về làm công tác giám sát tại các điểm thi. Để bảo đảm phòng, chống dịch trong các phòng thi, Sở yêu cầu các điểm thi phải mở cửa số thông thoáng, không bật điều hòa (đối với những phòng thi có điều hòa); mỗi phòng thi có 24 thí sinh bảo đảm khoảng cách an toàn cho các thí sinh; các thí sinh và cán bộ làm thi phải khai báo y tế theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Bên cạnh đó, các trường được đặt điểm thi, làm phách và chấm thi sẽ thực hiện khử khuẩn trước và sau mỗi buổi thi. Đặc biệt, hiện nay Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các điểm thi bố trí hệ thống vòi nước rửa tay có xà phòng, dung dịch sát khuẩn bảo đảm đủ phục vụ cho các cán bộ,

giám thị và thí sinh tại điểm thi. Về trang thiết bị phục vụ việc phòng, chống dịch tại các điểm thi và các khâu của kỳ thi, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu UBND tỉnh cấp miễn phí 23.000 khẩu trang và bố trí kinh phí để mua 1.000 chai nước rửa tay sát khuẩn. Về việc bố trí nơi ăn, nghỉ cho cán bộ làm thi, Sở đã thống nhất các điểm thi thực hiện suất ăn cá nhân, không ăn tập trung để bảo đảm khoảng cách an toàn. Cùng với ngành Giáo dục, hiện nay ngành Y tế cũng đã xây dựng các phương án và các biện pháp để bảo đảm an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay. Ông Phạm Văn Dịu, Giám đốc Sở Y tế cho biết: Ngành Y tế cử 99 cán bộ y tế về các điểm thi; theo đó, mỗi điểm thi sẽ có 3 cán bộ y tế và 1 cán bộ

tập trung để bảo đảm khoảng cách an toàn. Cùng với ngành Giáo dục, hiện nay ngành Y tế cũng đã xây dựng các phương án và các biện pháp để bảo đảm an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay. Ông Phạm Văn Dịu, Giám đốc Sở Y tế cho biết: Ngành Y tế cử 99 cán bộ y tế về các điểm thi; theo đó, mỗi điểm thi sẽ có 3 cán bộ y tế và 1 cán bộ



Học sinh Trường THPT Bắc Đông Quan sát khuẩn tay trước khi vào lớp. Ảnh tư liệu

thi Trường THPT Hưng Nhân. Sau khi các em làm bài xong, sẽ có lực lượng phun thuốc khử khuẩn từng bài thi của các em và dán niêm phong. Xe đưa đón các em cũng được ngành Y tế phun thuốc khử khuẩn trước và sau khi đưa đón các em đến điểm thi. Hiện nay, trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch Covid-19, trạm y tế các địa phương cũng đang tích cực phối hợp với các trường học và đài truyền thanh xã chủ động tuyên truyền hướng dẫn học sinh biết cách tự chăm sóc và bảo vệ sức khỏe, vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống phòng, chống dịch Covid-19, tiêu chảy cấp, dịch cúm và một số dịch bệnh mùa hè, phòng, chống nắng nóng và phòng, chống một số bệnh thông thường. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay sẽ diễn ra trong hai ngày 9 - 10/8. Đây là kỳ thi đặc biệt bởi diễn ra khi dịch Covid-19 đang có những diễn biến mới, hết sức phức tạp. Bởi vậy, cùng với việc chuẩn bị sức khỏe và kiến thức, các thí sinh nên thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh và các phương án tổ chức kỳ thi, từ đó ổn định tâm lý, vững tin bước vào kỳ thi.

DẶNG ANH